

Học tiếng Anh ở trường phổ thông (PT) xong nhưng khi vào ĐH, nhiều sinh viên (SV) không thể lấy chứng chỉ A sau 2 năm đầu, thậm chí còn phải đi các trung tâm ngoại ngữ học lại từ đầu.

Học 7 năm không thể nghe - nói

Chương trình tiếng Anh bậc PT hiện nay khá nặng. Từ lớp 6 đến lớp 12 đầu có 16 units (tóm tắt: bài) trong một năm học với những chủ đề đa dạng. Nội dung chương trình rõ ràng quá tải vì thời gian cho phép (3 tiết/tuần), không đủ để giáo viên (GV) chuyên tâm 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết để học sinh (HS). Bên cạnh đó, HS lại phải học trong một lớp có sĩ số đông nên đầu óc và tinh thần đầu tiên của HS rất căng thẳng. Việc dạy và học quá nhiều cũng khiến HS khó tiếp thu, dẫn đến tình trạng viết một cách thụ động và kỹ năng nghe - nói rất hạn chế.

Đề nghị và học tốt tiếng Anh

* Giảm thiểu đầu tư vào bài học: Học sinh nên nhớ sách giáo khoa lớp 12 gồm 16 units (bài)

* Tăng cường giờ học với HS bắt đầu học khi được tiếp xúc với GV bản xứ; các

* Học sách tiếng Anh đơn ngữ hoặc Anh - Anh để có được văn phong của người Anh (Mỹ)

Vũ Thị Ngọc Minh (GV chuyên Anh)

Những nguyên nhân trên dẫn đến một thực trạng là HS thi đầu căn bản, học chỉ để đi phó với các kỳ kiểm tra. HS thường phát âm sai nhưng GV cũng không thể có đủ thời gian để sửa với một lớp học sĩ số trung bình khoảng 40 - 50 HS. "Sau 7 năm học tiếng Anh ở trường PT, khả năng giao tiếp của HS rất yếu, dù với những tình huống thông thường. Những GV trực tiếp giảng dạy môn học này ở PT như chúng tôi nhiều lúc cũng lấy làm ái ngại và kết quả này", cô Vũ Thị Ngọc Minh, GV dạy tiếng Anh lâu năm tại TP.HCM và Khánh Hòa, nhận xét.

Những HS muốn có được kỹ năng nghe - nói thường đi học thêm ở các trung tâm ngoại ngữ bên ngoài. Và chi phí kiên trì trong khoảng 2 - 3 năm là có thể khá lâu so với loát trong giao tiếp.

Thi 11 lần không được chấp nhận!

Thức ăn ngon miệng và học tiếng Anh ở trường PT như đã đề cập trên đây là khi bước chân vào ĐH-CĐ, nhiều SV gặp trở ngại lớn về môn học này. Đó là chưa nói đến một thực tế rất vô lý là dù có 7 năm học tiếng Anh ở trường PT nhưng khi lên ĐH-CĐ, không ít SV vẫn phải xách cặp đến các trung tâm ngoại ngữ để bắt đầu học lại từ những lớp căn bản.

Theo thông kê từ một số cơ sở Trung tâm Anh ngữ Việt - Mỹ tại TP.HCM, hầu hết các viên chức ngành trình tiếng Anh thường quát là HS-SV. Trình độ của học viên khi kiểm tra đưa vào được một số cơ sở, thậm chí có khá nhiều người phải vào học từ lớp 1.

Nhiều trường ĐH có quy định SV sau 2 năm phải có chấp nhận tiếng Anh trình độ A, khi tốt nghiệp phải đạt trình độ B. Theo lãnh đạo của các trường ĐH, yêu cầu này không hề quá sức với SV. Tiến sĩ Phạm Tuấn Hào, Phó trưởng Phòng Đào tạo trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) cho rằng: “Về thời gian 2 năm để tốt SV, nhất là SV nông thôn, trình độ trình độ A tiếng Anh là việc bình thường và đó không phải là yêu cầu quá khó”. Thế nhưng thực tế không ít SV của trường đã bỏ dở dở dở dở vì không đáp ứng được yêu cầu nói trên. Hiện tại, 30% SV khóa 2008 - 2012 đang chực chờ đổ vỡ chấp nhận A để được học tiếp. Tình hình này cũng diễn ra thường xuyên ở các khóa trước.

Ban đầu, trung tâm ngoại ngữ trực thuộc trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM tổ chức thi chấp nhận ngoại ngữ 3 tháng/lần. Sau đó, vì SV bỏ dở dở dở vì học quá nhiều nên trung tâm tổ chức thi 2 tuần/lần và mở lớp ôn tập cho SV. Có một SV khoa Lịch sử thi chấp nhận A được 11 lần mà vẫn không được (!). Ngay khoa Báo chí - Truyền thông, khoa có điểm đưa vào cao của trường, nhưng SV bỏ dở dở dở vì không đủ điểm thi tiếng Anh. Riêng khóa 2007 - 2011, trường đã gia hạn thêm 1 năm để SV nộp chấp nhận ngoại ngữ nhưng vẫn có hơn 10 SV bỏ dở dở dở học một học kỳ.

Không chỉ SV năm 2 mà các SV năm 4 cũng lần lần không được tốt nghiệp vì chưa có chấp nhận B Anh văn theo quy định. Trường THPT Kim Sa, SV khóa 2006 - 2010, đã có chấp nhận B của một trung tâm khác nhưng khi bước vào thi lại thi ở trung tâm ngoại ngữ của trường thì thi được 5 lần mà vẫn không được.

Nhiều SV khỏi xã hội rất số (rất) tiếng Anh. Trường THPT Mộ Dung, SV khoa Báo chí - Truyền

thông khóa 2005 - 2009, chia sẻ: "SV trường lớn còn phải nghe vì học tiếng Anh trường không chú trọng đến khả năng này mà chỉ tập trung vào ngữ pháp, dịch văn chương. Khi thi lấy chứng chỉ, hầu như các bạn đều phải nghe. Muốn đi tiếp môn này bắt buộc phải luyện tập thường xuyên".

Ý kiến

- * "Thực tế các trường ở [Hà Nội](#), [Quảng Sơn](#) thi cũng nên vì có dạy và học [Định nghĩa tiếng Anh](#) (Định nghĩa tiếng Anh) thì em t
- * "Con tôi học lớp 9 ở [Hà Nội](#) (Hà Nội) mà rất ít khi nghe - dịch tiếng Anh. Khi tôi hỏi sao không
- * "Con tôi học ban D ở [Hà Nội](#) (Hà Nội) môn tiếng Anh. Không có một tí nghe máy, không

Nguyễn Văn - Tuyết Vân - Đặng Nguyễn